



BKI เป็นผลตอบแทนได้ 3.8%

● ยังเน้นลงทุนบอนด์ / คงเป้าเบียร์ปีนี้ 1.72 หมื่นล้านบาท

กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI โชว์พอร์ตปัจจุบันที่ 4.7 หมื่นล้านบาท หวังยึดปีนี้ 3.8% เน้นลงทุนพันธบัตร-เงินฝาก-หุ้นมาร์เก็ตแคปใหญ่ ลุยลงทุนตปท.หวังกระจายความเสี่ยง ยันทั้งปีไทยเบียร์รวม 1.72 หมื่นล้านบาท โต 6-7%

นายพนัส วีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทมีพอร์ตลงทุน 47,000 ล้านบาท (ตามมูลค่าตลาดฯ) จะเน้นสัดส่วนลงทุนไปที่พันธบัตร เงินฝาก ในสัดส่วนมากกว่ากลุ่มอื่น รองลงมา คือ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนมากจะเป็นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ และลงทุนในระยะยาว จะเห็นได้จากกำไรจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับในรูปแบบของเงินปันผล ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนตัวหุ้นบ้างในบางจังหวะและเวลาที่เหมาะสม

ขณะเดียวกัน บริษัทเข้าไปร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว และในปีหน้าบริษัทมีแผนที่จะร่วมลงทุนกับพันธมิตรในพม่า ทั้งนี้ บริษัทมีการลงทุนในตัวบีอีในสัดส่วนที่น้อยมาก แต่จะเน้นบริษัทที่มีฐานะการเงินมั่นคง แนวโน้มทางธุรกิจเติบโตได้ในระยะยาว

บริษัทตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 3.8% ขณะที่ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 2.9% อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ตลาดหุ้นค่อนข้างผันผวนมาก ดังนั้น เมื่อยังไม่มีความต้องการใช้เงิน บริษัทจะถือหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตต่อไปก่อน

“ช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นมีความผันผวนมาก จึงจำเป็นต้องขายบางตัวที่ราคาาลงเกินไปออก แต่หุ้นที่ขายออกไปนั้น เป็นหุ้นที่บริษัทได้รับกำไร และเงินปันผลมาพอสมควรแล้ว และหาหุ้นที่มีแนวโน้มดีมาเข้าพอร์ตแทน” นายพนัส กล่าว

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการผู้

อำนวยการใหญ่ BKI กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินงานในปี 60 ยังคงเป้าหมายเบียร์ประกันรับรวมที่ 17,200 ล้านบาท เติบโต 6-7% เมื่อเทียบกับปี 59 โดยจะให้ความสำคัญกับการรักษาฐานงานต่ออายุ ควบคู่ไปกับการขยายงานใหม่ ขณะเดียวกันบริษัทไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา แต่จะคำนึงถึงหลักคุณภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการนำฐานลูกค้าที่มีอยู่มาวินิจฉัยเพื่อการค้าตัดสินใจในการกำหนดความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายขยายงานในผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่พนักงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น ประกันภัยมารีน ประกันภัยธุรกิจ หุ่นยนต์ประกันภัย D&O การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

นายชัย โสภณพนิช ที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีการเข้าไปร่วมลงทุนกับพันธมิตรในต่างประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 35% ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ซึ่งที่ผ่านมาทำรายได้ให้กับบริษัทค่อนข้างมาก

ส่วนที่ สปป.ลาว บริษัทถือหุ้นอยู่ 45% โดยขณะนี้ยังไม่เห็นกำไร เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ คาดว่าจะเห็นกำไรในช่วงปี 61 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะเข้าไปลงทุนในพม่าร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ เอเชีย อินชัวร์นส์ กรู๊ป และ เซ็นทรัล อินชัวร์นส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้กำหนดเม็ดเงินลงทุนในต่างประเทศ เพราะขึ้นอยู่กับจังหวะ และโอกาส ■